



ประกาศของพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

.....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องหรือกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปโดยไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพและไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค โดยขอให้แต่ละสถาบันดำเนินการออกประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้มีการประชุมร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา สถานักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ๔ คณะ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และได้ข้อสรุปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

๑. แนวทางของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในเรื่อง การจัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ คือ “รับน้องอย่างสร้างสรรค์” กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และความเท่าเทียมระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่

๒. ห้ามจัดกิจกรรมที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่บังคับ การทำให้อับอายหรือล้อแหลมในทางเพศ ห้ามมิให้มีกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการใช้วาจาข่มขู่นักศึกษาใหม่ หรือลักษณะเป็นการใช้อำนาจของรุ่นพี่ที่เหนือรุ่นน้อง ซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาค และมีใช้แนวทางของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๓. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไม่มีนโยบายให้จัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ นอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะ ภาควิชา หลักสูตร หากนักศึกษา กลุ่มใดมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ นอกสถานที่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๔. การให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ทั้งนี้ต้องแจ้งให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบว่าหากนักศึกษาใหม่มีความไม่สบายใจที่จะร่วมกิจกรรม นักศึกษาใหม่สามารถปฏิเสธหรือออกจากกิจกรรมได้ โดยไม่ถูกรังเกียจเด็ดฉันทว่าไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีการปฏิบัติต่อนักศึกษาใหม่คนนั้นในทางหนึ่งทางใดที่นำมาซึ่งความไม่สบายใจแก่นักศึกษาใหม่คนนั้นในการเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคนของคณะ

๕. กิจกรรมต่าง ๆ ในการรับนักศึกษาใหม่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดกิจกรรมได้

๖. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

แนวทางการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ มาจากการตกลงร่วมกันระหว่างกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้แทนนักศึกษา ขอให้องค์การบริหารนักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะและนักศึกษารุ่นพี่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนหรือได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาใหม่ หรือผู้ปกครองว่าได้มีการจัดกิจกรรมที่ละเมิดต่อประกาศนี้ในข้อใด

/ข้อหนึ่ง...

ข้อหนึ่ง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจำเป็นต้องสั่งงดกิจกรรมนั้น และจะดำเนินการทางวินัยกับนักศึกษารุ่นพี่ที่ฝ่าฝืน ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งแนวทาง “รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่นักศึกษารุ่นพี่จะต้องปฏิบัติต่อนักศึกษาใหม่ในฐานะที่เป็น “น้องใหม่” ที่มีสิทธิเสรีภาพเสมอกันกับนักศึกษารุ่นพี่

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วัน ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗



(นายศตพล ลูกอินทร์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา